

Số: 150/LĐLĐ

V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đợt 2)

Lai Châu, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các huyện, Thành phố;
- Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Căn cứ công văn số 942-CV/BTGTU, ngày 27/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đợt 2).

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 18/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024, đặc biệt là góp phần quan trọng vào thành công của các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2025). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và Quy chế Giải thưởng¹. Tiếp tục lan tỏa sâu rộng các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh. Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác, quảng bá những tác phẩm nhằm phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hoá, sức mạnh con người Lai Châu trong thời kỳ mới, thể hiện rõ tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, gắn “xây với chống” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

¹ Mã Qrcode của Quy chế Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025:



Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt thành tích tại Giải thưởng.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường các tin, bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân trong tỉnh trên các chuyên mục. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên, vận động đội ngũ hội viên văn nghệ sỹ đẩy mạnh sáng tạo, quảng bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao tham gia Giải thưởng; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị.

3. Tác giả có tác phẩm sáng tác, quảng bá đảm bảo quy chế Giải thưởng được công bố trong thời gian từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/10/2024 gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng (Đợt 2) về các hội đồng sơ khảo chuyên ngành cấp tỉnh trước ngày 05/11/2024 để thực hiện xét chọn theo quy định.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Lưu: VT, TgNc.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trinh